



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. "ธรรมนัส"เลิกช่วยปัจจัยการผลิต	ไทยรัฐ
2. 'ธรรมนัส'ถกคปก.ไฟเขียวใช้ที่ดินส.ป.ก.ตามกรอบกฎหมาย	แนวหน้า
3. กระทรวงเกษตรฯเคาะแล้งปี67/68เดินหน้าปลูกข้าวโพดหลังนา'ล้านไร่'	กรุงเทพธุรกิจ
4. เปิดวันนี้งานเกษตรพากินฯ 'ผักสด-ผลไม้'เกรดพรีเมียม อดก.คัดคุณภาพ...	มติชน
5. 'กรม.ไฟเขียว 3.7 หมื่นล้าน อัดงบหนุนเกษตรฯ-บริหารจัดการน้ำ	กรุงเทพธุรกิจ
6. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: เกษตรพากิน พาเที่ยว	ไทยรัฐ
7. กรมการข้าวโชว์ผลสำเร็จ รับรองมาตรฐานข้าวไทยผ่านการจัดงาน Best ...	ข่าวสด
8. 'เศรษฐกิจ'จีเกษตรฯแก้ราคาทุ้งตกต่ำ	ไทยโพสต์
9. กยท.เร่งเดินหน้าซื้อขายยางEUDRชูสินค้ามูลค่าสูงสู้วิถีเกษตรยั่งยืน	แนวหน้า
10. หัวข้อข่าว: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. สหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปล ต้นแบบซื้อ-ขายยาง EUDR	ไทยรัฐ
12. ที่ปรึกษาฯติดตามโครงการคลินิกเกษตรฯแม่ฮ่องสอน	แนวหน้า

● กรม.ทุ่ม 3.7 หมิ่นล้านอนุมัติ "ปุ๋ยคนละครึ่ง-ดูแลน้ำ"

"ธรรมนัส" เลิกช่วยปัจจัยการผลิต

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทย ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 67-68 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่ พื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้สำรองจ่ายเงินไปก่อน โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้แก่ ธ.ก.ส. ขณะเดียวกัน ครม.เห็นชอบตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอของบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และในช่วงกักเก็บน้ำในฤดูแล้งปี 2567-2568 ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากในปีนี้มีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 10%

นายชัย วัชรรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ครม.อนุมัติทั้ง 2 โครงการดังกล่าว รวมวงเงิน 37,586.66

ล้านบาทแบ่งเป็น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 วงเงิน 7,606.49 ล้านบาท ส่วนอีกโครงการคือ โครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 29,980.17 ล้านบาทหรือโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง โดยให้เกษตรกรชำระเงินค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ครึ่งหนึ่ง และรัฐสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์อีกครึ่งหนึ่ง ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง โดยให้ ธ.ก.ส.สำรองจ่ายไปก่อน

"เมื่อมีโครงการนี้แล้ว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ รายงานว่าจะไม่มีการเสนอ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งปีที่ผ่านมาใช้เงินไป 54,300 ล้านบาท มาทำปุ๋ยคนละครึ่งแทน ประหยัดได้ 24,320 ล้านบาท เกษตรกรมีความพอใจ เพราะโครงการเดิมเงินตกไปอยู่กับเจ้าของที่ดิน เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ไปถึงมือชาวนา".

'ธรรมนัส' ถกคปก.ไฟเขียวใช้ที่ดินส.ป.ก.ตามกรอบกฎหมาย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปท.) ครั้งที่ 3/2567 โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน อาทิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.กำแพงเพชร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งวัด 5 วัด (วัดบ่อเก่าบน ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.ราชบุรี วัดป่าภูพานทอง ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.หนองบัวลำภู วัดป่าโนนรมย์สมประสงค์ (เพิ่มเติม) วัดป่าเทพนิมิต วัดภูถ้ำบึง ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.อำนาจเจริญ และกองทัพบกขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ฝึกทางยุทธวิธีของกองทัพบก (ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก) ในเขตที่ดิน จ.ลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร กองทัพบก ต้องจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้เกษตรกรผู้ละสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก.ให้ครบถ้วน รวมถึงที่ประชุมยังเห็นชอบไม่รับอุทธรณ์ของนายทองเกียรติฯ กรณีนำที่ดินแปลงเลขที่ 71 ไร่ ส.ป.ก.ที่ 513911086 เพื่อประกอบกิจการลานรับซื้อและแปรรูปมันสำปะหลัง ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จ.ลพบุรี (คปท.ลพบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 5/2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้เขตที่ดินบ้านคำม่วง หมู่ 3 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน

จ.อุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 175-1-08 ไร่ และเขตที่ดินชุมชนบ้านน้อยลำภู หมู่ 9 ต.ขอนแก่น อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 214-2-71 ไร่ เป็นเขตที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเห็นชอบให้เขตที่ดินในท้องที่ ต.ไผ่พระ อ.บางไทร และ ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ 177-0-62.9 ไร่ เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตามโครงการจัดหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน

พร้อมกันนี้ ยังได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับจัดสรรที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมีขอบตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2567 และอนุมัติโครงการเพิ่มเติม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2567 และโครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2567 โดยเป็นงบดำเนินงาน รวมถึงเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการให้ความยินยอมหรืออนุญาต การใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม โดยถือเป็นองค์ประกอบและมีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่ง ส.ป.ก.ที่ 5/2561 ตั้ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2561

กระทรวงเกษตรฯเคาะแล้งปี67/68 เดินหน้าปลูกข้าวโพดหลังนา'ล้านไร่'

กรุงเทพธุรกิจ • เกษตรฯ เดินหน้าโครงการ“ข้าวโพดหลังนา”จับมือสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ตั้งเป้า แล้งปี 2567/68 ต้องได้ 1 ล้านไร่ ป้อนวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทนปลูกข้าวนาปรัง เรียกราคาขายตามราคาประกันราคา 9 บาทต่อกิโลกรัม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า เพื่อผลักดันโครงการปลูกข้าวโพดหลังนากระทรวงฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศไทย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อบูรณาการการทำงานในการเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และขยายพื้นที่การปลูกซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูก 1 ล้านไร่ในฤดูแล้ง 2567/2568 นี้เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่น้ำน้อยปลูกทดแทนข้าวนาปรังเพื่อลดความเสียหายจากภัยแล้งและเป็นการประหยัดน้ำในฤดูแล้งที่สำคัญเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์

“ก่อนหน้านี้อาสาสมัครผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเข้าหารือถึงสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยปี 2567/2568 โดยพบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6.7 ล้านไร่และ



มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 5 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการผลิตอาหารสัตว์มีถึง 8.9 ล้านตัน ซึ่งยังขาดผลผลิตอีก 3.9 ล้านตัน”

จากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผาและขอให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงที่มีการเผา กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับรองกระบวนการผลิตข้าวโพดเมล็ดแห้งแบบไม่เผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 (PM 2.5 Free Plus) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการผลิตพืชแบบไม่เผา โดยเริ่มที่สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมีเป้าหมายให้เป็นมาตรฐานบังคับในอนาคต สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยคาดการณ์ว่าข้าวโพดที่จะรับซื้อไม่ได้จะมากถึง 2-2.5 ล้านตันจาก 2 ส่วนหลักคือ

1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยที่มีการเผาแปลงซึ่งต้องหยุดรับซื้อประมาณ 10-20% ของพื้นที่ปลูก จะมีปริมาณข้าวโพดที่ไม่สามารถซื้อได้ 0.5-1 ล้านตัน

2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านจะลดลงหรืออาจนำเข้าไม่ได้เลยเพราะต้องพิสูจน์ข้าวโพดนำเข้าให้ได้ก่อนว่า ไม่มีการเผา ทำให้ปริมาณการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 1.5 ล้านตันหายไป

นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงตรวจสอบว่า มีการกักตุนหรือไม่ ด้วย

“ผลผลิตข้าวโพดหลังนา ต้องขอความร่วมมือให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยประกาศนรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคา 9 บาท/กิโลกรัม โดยไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการเผาและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่สามารถตรวจสอบที่มาของการผลิตได้”

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 26 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16908

หน้า: 1 (บนขวา), 12

Col.Inch: 41.85

Ad Value: 50,220

PRValue (x3): 150,660

คลิก: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เปิดวันนี้งานเกษตรพากินฯ 'ผักสด-ผลไม้'เกรดพรีเมียม อดก.คัดคุณภาพ'ดีอ้อยฉ่ำ'

เปิดวันนี้งานเกษตรพากินฯ
'ผักสด-ผลไม้'เกรดพรีเมียม
อดก.คัดคุณภาพ'ดีอ้อยฉ่ำ'
'ธรรมนัส'ปธ.เปิดงาน'เกษตรพากิน พาทีเยว
@ลานคนเมือง'วันนี้ ครั้งแรกใจกลางกรุง
มหกรรมสินค้าเกษตรยิ่งใหญ่ ผัก-ผลไม้ เกรด
พรีเมียม ที่ศาลาว่าการ กทม. (อ่านต่อหน้า 12)

งานเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นประธานเปิดงาน "เกษตรพากิน พาทีเยว @ลานคนเมือง" มหกรรมสินค้าเกษตรยิ่งใหญ่ครั้งแรกใจกลางกรุงเทพมหานคร ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร วันที่ 26 มิถุนายน โดยงานจัด ตลอด 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน เวลา 10.00-21.00 น. ในงานจะยกทัพสินค้าเกษตรคุณภาพเกษตรอินทรีย์ และสินค้าอัตลักษณ์ จีโอ ทั้งอุปโภคและบริโภค จากเกษตรกรโดยตรง ที่คัดสรรโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจจากเครือข่ายทางการเกษตร

รายงานข่าวระบุว่า จุดประสงค์หลักในการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการค้าเนื้องานสอดคล้องนโยบาย ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โดยใช้กลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อผลักดันให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีการยกระดับภาคการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรทางการเกษตร

และผลิตภัณฑ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าเกษตร ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความปลอดภัยและบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ไฮไลต์ในงานยังมีรวบรวมผักปลอดสารพิษและผลไม้สดได้มาตรฐานเกรดส่งออกต่างประเทศจากเกษตรกรไทยทั่วไทย คัดสรรคุณภาพมาอย่างดี อาทิ ทูเรียนป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์, ทูเรียนหมอนทองพรีเมียม จ.ชุมพร, ทูเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ, เมลอนพรีเมียมมาตรฐาน GAP จาก จ.เชียงราย, ลำไยสดพันธุ์อู๊ดอ จ.ลำพูน, ลำไย จ.เชียงใหม่, จำปาอะผลสด จ.สตูล, มะพร้าว น้ำหอมบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร, ส้มโอทองดี จ.ชัยภูมิ, สับปะรดพันธุ์ทอง จ.ระยอง, ผักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

รายงานข่าวระบุว่า นอกจากนี้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพ ของดี ของอร่อยในตลาดอ.ต.ก. มาร่วมจำหน่าย พร้อมด้วยโปรโมชั่นเด็ด อาทิ ข้าวแต่น้ำแดงโม สูตรเข้มข้น หอม น้ำตาลมะพร้าว ทำสดใหม่ทุกวัน, เจียบ หมูกรอบ หนังกรอบ เนื้อนุ่ม รสชาติกลมกล่อม, ข้าวแช่ อาหารไทยโบราณ หาทานยาก, หม้าตำนารัก สินค้า OTOP จังหวัดชัยภูมิ สะอาดปลอดภัย เก็บได้นาน 3 เดือน และสินค้าอาหาร

คาวหวานมีให้เลือกหลากหลาย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน นอกจากนี้ยังมี ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวสารคุณภาพจาก สกต.บุรีรัมย์ สกก.กระสังบุรีรัมย์ สกก.โนนสูงนครราชสีมา ขนาด 5 กิโลกรัม ลดราคา 50% เพียงถุงละ 100 บาท ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น. / ลำไยพันธุ์อู๊ดอ จากเกษตรกรเครือข่ายแปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน ชื่อ 3 กิโลกรัม แดมฟรี! 1 กิโลกรัม พบกันได้ที่ โซน B ล็อก B54-B59 และข้าวสารคุณภาพ โซน C ล็อก C72 บริเวณเดินที่ใกล้เวที

ด้านองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จะนำรถไทย-เดนมาร์ค Milk Truck เข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าไทย-เดนมาร์ค และพร้อมเสิร์ฟเมนูชงกว่า 20 เมนู อาทิ Brown Sugar เยลลี่บุก, Strawberry Choco, Cocoa Mint, Banana Cocoa และนมสตอเบอรี่ วิปป์ครีม เป็นต้น และมีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ ไอศกรีมนมโคแท้ โยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรซ์ ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีปราศจากน้ำตาลแล็กโตส รสจืด ไอเมก้า พลัส ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตตอบกรอบ Yogurt Freez Dry และผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งอัดเม็ด (รสหวาน) ให้ได้เลือกซื้อและลองชิมภายในงาน

สำหรับ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาทีเยว @ลานคนเมือง" ครบ 300 บาท จะได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบลุ้นรับรางวัลสูงสุดถึงการ อาทิ ทองคำหนักสองสลึง Smart TV Ipad Mini Smart Watch และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะมีการจับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดีเวลา 17.30 น.ของทุกวัน (26-30 มิถุนายน) และผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมการเกษตร และเฟซบุ๊ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันถัดไปเวลา 10.00 น.

>2 **กรม.ไฟเขียว '3.7 หมื่นล้าน' งบหนุนเกษตรฯ-บริหารจัดการน้ำ**

'กรม.'ไฟเขียว 3.7 หมื่นล้าน อัดงบหนุนเกษตรฯ-บริหารจัดการน้ำ

กรุงเทพธุรกิจ • รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มรายได้เกษตรกรให้ได้ 3 เท่าภายใน 4 ปี โดยมีนโยบายด้านการเกษตรหลายเรื่องรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตด้วยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยการผลิตช่วยเหลือรายจ่ายค่าปุ๋ย รวมทั้งปรับปรุงระบบน้ำรวมถึงการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้ง ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงหลายครั้งและมีการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 มิ.ย.2567 มีมติเห็นชอบ 2 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและการบริหารจัดการน้ำวงเงินรวม 37,586.66 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่

ไฟเขียวปุ๋ยคนละครั้งเดียว 3 หมื่นล้าน

1.โครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (โครงการปุ๋ยคนละครั้ง) ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ามาตรการนี้ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ตาม

กรม.ไฟเขียว 3.7 หมื่นล้าน อัดงบภาคเกษตรฯ- บริหารจัดการน้ำ

โครงการจัดการน้ำท่วม/แล้ง
7,606.49 ล้านบาท



กรม.อนุมัติ
วงเงินรวม
37,586.66
ล้านบาท



โครงการปุ๋ยคนละครั้ง
29,980.17 ล้านบาท

1 โครงการปุ๋ยคนละครั้ง

แหล่งเงิน/ค่าใช้จ่ายโครงการ

- เงินกู้ ธ.ก.ส. สำรองจ่าย 29,518.02 ล้านบาท (รัฐบาลจ่ายดอกเบี้ย 3.62%)
- วงเงินจ่ายสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ให้เกษตรกร วงเงิน 28,350.00 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ วงเงิน 1,168.02 ล้านบาท
- ค่าชดเชยต้นทุนเงิน วงเงิน 1,026.27 ล้านบาท
- ค่าบริหารโครงการ 2% เป็นเวลา 3 เดือน วงเงิน 141.75 ล้านบาท

2 โครงการบริหารจัดการป้องกันน้ำท่วม/น้ำแล้ง

แหล่งเงิน

- งบกลางฯปี 2567 วงเงิน 7,606.49 ล้านบาท

ผลประโยชน์ในโครงการ

- พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 125,113 ไร่
- ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 114.56 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ประชาชนได้รับประโยชน์ 67,470 ครัวเรือน

เงื่อนไขโครงการปุ๋ยคนละครั้ง

- สนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ในราคาครั้งหนึ่ง
- ครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่
- เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68 ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน (ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงรวมมูลค่าปุ๋ยไม่เกิน 20,000 บาท)
- เกษตรกรต้องนำไปใช้จริง ห้ามนำไปจำหน่าย แจกจ่ายให้บุคคลอื่น



- กำจัดผักตบชวา/วัชพืชน้ำได้ประมาณ 0.1463 ล้านตัน
- ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ 444 แห่ง

26/06/2567 กรม.ไฟเขียว กรุงเทพธุรกิจ

มติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2567 ที่เห็นชอบโครงการฯ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวจัดทำข้อมูลเพื่อให้ กรม.เห็นชอบโครงการและงบประมาณต่อไป โดยโครงการนี้มีวงเงินในการดำเนินโครงการ 29,980.17 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่างรองจ่ายไปก่อนแล้วรัฐบาลจะจ่ายเงินให้กับ ธ.ก.ส.พร้อมดอกเบี้ย

การงบบุคลากร 28 ไม่เกินกรอบ 32%

ทั้งนี้โครงการนี้เป็นดำเนินการโดยใช้กรอบวงเงินมาตรการ/โครงการช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรา 28 ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ซึ่งหลังจากที่ดำเนินโครงการนี้แล้วภาระที่ต้องงบประมาณมาตรา 28 จะอยู่ที่ 28.96% ซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าเพดานหนี้ตาม มาตรา 28 ที่อยู่ที่ 32% จึงไม่กระทบเพดานหนี้ในส่วนนี้และหลังจากนี้ ธ.ก.ส.ก็จะได้รับการชดเชยงบประมาณเพิ่มเติมเป็นระยะๆ

ขีดการงบบุฯ 2.43 หมื่นล้าน

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามความต้องการของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ในลักษณะ "ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง" เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้เข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนและลดภาระการเงินการคลังของประเทศ โดยประหยัดงบประมาณเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาได้ประมาณ 2.43 หมื่นล้านบาท เนื่องจากปีที่ผ่านมาใช้

งบประมาณในส่วนนี้ไปกว่า 5.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้มีการให้ข้อมูลกับเกษตรกรทั่วประเทศในเรื่องนี้แล้ว โดยเกษตรกรมีความพอใจในมาตรการนี้เนื่องจากในรอบที่ผ่านมาเงินไม่ได้ลงถึงมือเกษตรกรทั้งหมดแต่ไปอยู่กับเจ้าของที่ดิน

ทั้งนี้โครงการนี้จะสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือน (เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไปประมาณ 4.48 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 54 ล้านไร่ และเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ประมาณ 2 แสนครัวเรือน พื้นที่ 1.20 ล้านไร่) ทั้งนี้ ลูกค้ำ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ วันที่ 15 ก.ค. 2567-31 พ.ค.2568

ไฟเขียวงบบุฯบริหารจัดการน้ำ 7.6 พันล้าน

2. กรม.อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 จากงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี 2567 วงเงิน 7,606.4972 ล้านบาทตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ

โดยเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 125,113 ไร่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 114.56 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 67,470 ครัวเรือน และสามารถกำจัดผักตบชวา/วัชพืชน้ำได้ประมาณ 0.1463 ล้านตัน รวมถึงสามารถซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ จำนวน

444 แห่ง

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการอนุมัติวงเงินสำหรับงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 7,606.5 ล้านบาทว่าได้กำชับให้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในปี

รับมือปริมาณน้ำฝนเพิ่ม

โดยในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการรองรับฤดูฝน ปี 2567 จำนวน 10 มาตรการ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 และมอบอำนาจให้ประธาน กนช. เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดแผนงานภายใต้โครงการฯ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงที โดยที่มาตรการรองรับฤดูฝน ปี 2567 กรม. ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบมาตรการและโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2567

"ปีนี้มีปริมาณฝนเพิ่มจากปีที่แล้วประมาณ 10% ถ้าบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถป้องกันและแก้ไขเรื่องน้ำท่วม น้ำแล้งได้ดีขึ้น นอกจากใส่เงินแล้วต้องใส่ใจด้วย" นายกรัฐมนตรี กล่าว



เกษตรพากิน พาเที่ยว

26-30 มิถุนายนนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมเที่ยวชมงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง" ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เป็นงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ รวมถึงสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับรู้สินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อต่อยอดสู่การเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่การตลาดแบบครบวงจร ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการ



สินค้าให้ตรงกับความ ต้องการของตลาดและ ผู้บริโภค

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และสินค้าอัตลักษณ์ GI จากเกษตรกรโดยตรง ที่จัดหนักจัดเต็มมาให้เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) ผัก ผลไม้สดและแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์การเกษตร

ต่างๆ เช่น ชา กาแฟ 2) สินค้าประมงและปศุสัตว์ 3) ผ้าไหม สิ่งทอ และหัตถกรรม 4) ข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว 5) งานด้านบริการงานวิจัย รวมถึงการให้บริการของนักวิจัยจากแหล่งและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และ 6) อาหารปรุงสุกหรือมารับประทาน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 26 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12264

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 14.84

Ad Value: 16,324

PRValue (x3): 48,972

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรมการข้าว โชว์ผลสำเร็จ รับรองมาตรฐานข้าวไทยผ่านการจัดงาน Best Quality Rice Expo...

กรมการข้าว โชว์ผลสำเร็จ รับรองมาตรฐานข้าวไทยผ่านการจัดงาน Best Quality Rice Expo 2024

กรมการข้าว สนองนโยบายรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการรักษาเสถียรภาพด้านราคา และการเพิ่มรายได้ของชาวนาด้วยมาตรการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐานข้าว ทั้งมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ มาตรฐานการผลิตข้าว GAP มาตรฐานข้าวอินทรีย์ของไทยและต่างประเทศ ทั้งขอขยายแหล่งผลิต การแปรรูปและการคัดบรรจุ มาตรฐาน GMP โรงสีข้าว มาตรฐานข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รวมทั้งมาตรฐานสินค้าข้าว (Q) ซึ่งผลดำเนินการที่ผ่านมา ได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย สร้างผลดีต่อชาวนาและผู้ประกอบการ

ดังนั้น กรมการข้าว จึงกำหนดจัดงาน “Best Quality Rice Expo 2024 : INSPIRE RICE STANDARDS” ขึ้น เพื่อโชว์ความสำเร็จ และสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญของข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ ในระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นี้ ณ EM Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า EMSPHERE สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร

'เศรษฐกิจ' ไร้เกษตรกรแก้ราคาทุ้งตกต่ำ

ทำเนียบรัฐบาล • “เศรษฐกิจ” ไร้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยด่วน ฝั่ง กุ้งนำเข้าราคาถูกในประ
เทศ สั่งเข้ม “กรมประมง” เร่ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังพบ
ราคาตกต่ำ พร้อมกระทรวง
มาตรการแก้ไข-ปกป้องผลประโยชน์
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หลัง
ตรวจเจอเรือขนสาคูกลับ
เส้นต้องได้ข้อสรุปนำกลับมา
เสนอ กรมภายใน 1 สัปดาห์

นายเศรษฐา ทวีสิน นาย
กรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า
ได้ขอให้กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไปเร่งตรวจ

สอบข้อเท็จจริงและหามาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการนำเข้า
กุ้งไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำ
ให้ราคาทุ้งในประเทศไทยตก
ต่ำ เนื่องจากกุ้งที่นำเข้ามีราคา
ต่ำกว่ากุ้งในประเทศ ทำให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศ
ไทยได้รับผลกระทบ ไม่มีโรงงาน
รับซื้อ

นายชัย วัชรงค์ โฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อ
สั่งการต่อที่ประชุม ครม. จาก
กรณีปัญหาการนำเข้ากุ้งจากต่าง
ประเทศ ซึ่งในอดีตประเทศไทย

เคยผลิตและส่งออกกุ้งทะเล
อันดับหนึ่งของโลก มีผลผลิต
ปีละ 600,000 ตัน แต่ปัจจุบัน
เหลือแค่ 200,000 ตัน

“การนำเข้ากุ้งจากต่าง
ประเทศส่วนใหญ่มาจากประเทศ
เอกวาดอร์ ส่งผลให้ราคาทุ้งไทย
ตกต่ำ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาดทุน
ได้รับผลกระทบ เดือดร้อนแสน
สาหัส นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการว่า
ให้กรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เร่งตรวจสอบข้อ
เท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น และหา
มาตรการในการแก้ไขปัญหา
รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยด่วน
ภายในหนึ่งสัปดาห์ โดยให้กรม
ประมงนำกลับมาเสนอที่ประชุม
ครม.ในสัปดาห์ถัดไป” นายชัย
กล่าว

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้เรียกร้อง
ให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาการนำเข้า
ทุ้งตกต่ำ รวมถึงให้มีการยกเลิกการ
นำเข้ากุ้ง ส่งเสริมและกระตุ้นให้
มีการบริโภคภายในประเทศมาก
ขึ้น ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบในการ
ผลิตอาหาร เป็นต้น เพื่อช่วย
เหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งใน
ประเทศ.

กยท.เร่งเดินหน้า ซื้อขายยางEUDR ชูสินค้ามูลค่าสูง สู่เวทีเกษตรยั่งยืน

นายฉกรรจ์ ธรรมกวีรพิท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางก้าวสู่เวทีเกษตรยั่งยืน โดยสนับสนุนทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และผู้ประกอบการยางพาราไทย มีการจัดการข้อมูลยางพารา อย่างเป็นระบบรองรับกฎระเบียบ EU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) และมาตรฐานระดับสากลต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของโลก ที่ผ่านมากยท.ได้จัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้น

ทะเบียนกับ กยท.ทำให้สามารถระบุและแยกแยะพื้นที่สวนยาง และทราบว่ามีผลผลิตยางจากสถาบันเกษตรกรที่นำมาขายผ่านตลาดกลาง กยท.มาจากสวนยางของสมาชิกรายใดจึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกตลอดที่ซื้อขายผ่านตลาดกลาง กยท.ได้

นายฉกรรจ์กล่าวต่อว่า ได้กำหนดให้ซื้อขายยาง EUDR ด้วยวิธีการประมูลผ่านระบบ TRT สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือทุกวันพฤหัสบดี โดยกำหนดช่วงประมูลตั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น. ก่อนหน้าจะมีการประมูลซื้อขายยางตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตได้ มียางจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตรงตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบ EUDR เข้าขายผ่านตลาดกลางฯ ของ กยท.และมีผู้ซื้อเข้าประมูลผ่านระบบจำนวนมาก ผลการประมูลยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ปีตรากามีมูลค่าสูงสุดที่ 85.77 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 78%) ปีตรากาสูงสุดที่ 51.32 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 16.8 ล้านบาท



เกษตรวันนี้.....● เดือนเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง
เฝ้าระวังการระบาดของด้วง **Platytrachelus sp.** ในมัน
สำปะหลัง คล้ายแมลงค่อมทอง หากพบการเข้าทำลายของด้วง
Platytrachelus sp. ในมันสำปะหลังโดยด้วงตัวเต็มวัยกัดกินใบ ยอด
อ่อน ใบที่ถูกทำลายจะเว้า ๆ แหว่ง ๆ ถ้าระบาดรุนแรงจะเหลือง
แต่ก้านใบ และมีมูลที่ถ่ายออกมาปรากฏให้เห็นตามบริเวณยอด
ด้วงตัวเต็มวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุด เพราะกัดกินส่วนต่าง ๆ ของพืช ด้วงตัวเต็มวัยที่พบ
บนต้นพืชพบเป็นคู่ ๆ หรือรวมกันเป็นกลุ่มอยู่บนลำต้น เมื่อดันพืชถูกกระทบ
กระเทือน จะทิ้งตัวลงสู่พื้นดิน.....● แนวทางป้องกันและแก้ไข 1. ด้วงตัวเต็มวัยของ
แมลงมีอุปนิสัยชอบทิ้งตัวเมื่อกระทบกระเทือน ใช้ผ้าพลาสติกกรองใต้ต้นแล้ว
เขย่าต้น ด้วงตัวเต็มวัยจะหล่นแล้วรวบรวมนำไปทำลาย 2. บริเวณที่พบระบาดควรพ่น
ด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูที อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
คาร์โบซัลแฟน 20% อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วในระยะเวลาที่แตก
ใบอ่อน 2-3 ครั้ง แต่ครั้งห่างกัน 10-14 วัน.....●

นายกเหล่าปลี

สหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปเล

“ผลจากที่สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการ EUDR ทำให้ชาวสวนยางได้รับราคาที่ยังดีขึ้น เนื่องจากตามกฎหมาย EUDR ถ้าชาวสวนยางสามารถบ่งบอกจุดที่เป็นที่ตั้งของสวนยางได้ว่าเป็นสวนยางที่ไม่บุกรุกป่า ไม่มีการทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆ แล้วสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ราคาที่นำมาขายกับสหกรณ์ได้รับราคาที่สูงขึ้นกว่ายางทั่วไปประมาณ กก.ละ 20 บาท และสหกรณ์ไปซื้อน้ำยางจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้ราคาที่สูงขึ้นด้วย ทำให้เกษตรกรได้รับราคาน้ำยางสดที่ดีขึ้น โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวสวนยางได้เป็นอย่างมากเฉพาะ

ต้นแบบซื้อ-ขายยาง EUDR



รวบรวมน้ำยางสด และยังคงดำเนินงานตามกฎหมาย หลักในการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการรวบรวมและแปรรูปยางพาราได้ราคาดีขึ้น และได้รับการยอมรับจากต่างชาติ โดยรับซื้อน้ำยางสดของสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายในการรวบรวมน้ำยางสดเช่น สหกรณ์การเกษตร ทรอป.

เรื่องของราคาอย่างเดียวกันก็ทำให้เกษตรกรได้รับราคาที่ดีขึ้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จะขยายผลไปยังสหกรณ์อื่นๆ ที่เกษตรกรสามารถบ่งบอกได้ว่าสวนยางของตนเองมีเอกสารสิทธิถูกต้อง ไม่ผลิตจากสวนยางที่บุกรุกทำลายป่าหรือป่าต้นน้ำ ถ้าสามารถยืนยันตรงนี้ได้ก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้”

ตุลาคม 2566 ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 31 ปี ปัจจุบันสมาชิก 102 คนทุนดำเนินงาน 1.565 ล้านบาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจแปรรูปผลผลิต



กลางมะปรางมันเปิดตानी จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้าง จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางโลกพันต้น จำกัด สหกรณ์สามารถรวบรวมน้ำยางสดเพื่อผลิต 430,918.62 กก. มูลค่า 7,359,258

นายวิษณุ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวหลังนำทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปเล จำกัด ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการสมาชิกสหกรณ์ร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถดำเนินธุรกิจได้ประสบผลสำเร็จ มีการรวบรวมซื้อรวมขาย รวบรวมน้ำยางพาราสดนำมาแปรรูป ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายในการ

ทางการเกษตรและการผลิตสินค้า ซึ่งสหกรณ์ดำเนินการแปรรูปยางพารา โดยสหกรณ์กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและแปรรูปยางพาราจำนวน 1 ล้านบาท เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน





บาทเข้ากระบวนการแปรรูป 53,517 กก. คิดเป็นเงิน 8,665,540.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.76 ของปริมาณธุรกิจรวม

นอกจากนี้ สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกพันต้น จำกัด ยังได้นำนโยบาย "ตลาดนำนวัตกรรมเสริม

เพิ่มรายได้" มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเน้นขับเคลื่อนงานส่งเสริมสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน เช่น การสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยในการเข้าร่วมขับเคลื่อนงานตามกฎหมาย EUDR รวมทั้งจะต้องการจัดการสวนยางพาราที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและใช้ระบบการประมวลขายยางผ่านระบบตลาดซื้อขายยางพาราให้กับตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา ส่งผลให้สหกรณ์ขายยางพาราในราคาที่สูงกว่าตลาด

และยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพลังงานจังหวัดปัตตานี เรื่องบ่อน้ำบาดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยางพารา ใช้น้ำเสียแปรเปลี่ยนเป็นพลังงาน สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงถึงร้อยละ 0.40 บาท หรือปีละ 58,000 บาท

ทั้งนี้ยังผลิตปุ๋ยสังเคราะห์ โดยกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1 ล้านบาท ส่งผลให้สามารถจัดหาแม่ปุ๋ย และผลิตปุ๋ยสังเคราะห์จำหน่าย ทำให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยได้กระสอบละ 200 บาท หรือลดลงไร่ละประมาณ 600 บาท ลดต้นทุนค่าปุ๋ยไปได้ร้อยละ 16.67.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

ที่ปรึกษาติดตามโครงการ คลินิกเกษตรแม่ฮ่องสอน

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบติดตามความพร้อมและมอบแนวทางการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระดับประเทศ โดยกำหนดจัดงานจุดหลักจะอยู่ที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน (ท่าโป่งแดง) ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

พร้อมกันนี้ นายบุญสิงห์ ได้เน้นย้ำให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนที่มารับบริการ ที่สำคัญต้องมีความถูกต้อง เรียบร้อย และสมเด็จพระเกียรติตรวจเตรียมพร้อมพื้นที่เพื่อจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร